

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh



Dân quân huyện Vũ Thư trong mùa huấn luyện năm 2017.

Những năm qua, cùng với xây dựng lực lượng thường trực từng bước chính quy, hiện đại, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng tinh gọn

Thượng tá Bùi Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong công tác xây dựng lực lượng DQTV, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định đây là một bộ phận trong lực lượng vũ trang nên thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV, lấy chất lượng chính trị là chính, có quy mô tổ chức hợp lý và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm "Tinh gọn, đủ thành phần". Cùng với xây dựng lực lượng, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV.

Năm 2016, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 23,3%, tỷ lệ nữ DQTV chiếm 12,5% và tỷ lệ phục viên xuất ngũ chiếm trên 15%. Nhằm đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện lực lượng DQTV, cơ quan quản sự các huyện, thành phố đã bám sát kế hoạch, chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị cho mỗi mùa huấn luyện. Đặc

biệt, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ trực tiếp huấn luyện, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV.

Quá trình huấn luyện, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, kỹ thuật với chiến thuật, bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng". Nội dung, chương trình huấn luyện sát với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Kết thúc các đợt huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai cho các đợt huấn luyện sau. Kết quả huấn luyện của lực lượng DQTV không ngừng được nâng cao. Năm 2016, 100% đầu mối DQTV tổ chức huấn luyện với 98% quân số tham gia; kết quả huấn luyện có 75% đạt khá, giỏi.

Tạo sức mạnh tổng hợp

Điểm nổi bật của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh là chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện rõ trong chất lượng của từng cán bộ, chiến sĩ DQTV. Trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, lực lượng DQTV luôn thống nhất chủ động thực hiện tốt nội dung diễn tập các phương án ở cấp xã, cụm xã, trên địa bàn. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, công tác hiệp đồng của lực lượng DQTV và các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Trần Văn Huấn, Trưởng ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Thời gian qua, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã phát huy vai trò

nòng cốt trong lao động sản xuất, xung kích trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra bảo đảm trật tự an ninh trên địa bàn. Các vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp.

Năm 2016, toàn tỉnh đã huy động 6.330 DQTV với 25.825 ngày công tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả do các cơn bão số 1, 3 và 7 gây ra; tổ chức trên 2.000 lượt DQTV phối hợp với lực lượng công an bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh; phối hợp vận động thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý, sử dụng pháo, thu được 123,3kg pháo nổ, 33 vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ...

Đồng chí Trưởng ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Năm nay, công tác huấn luyện tiếp tục được các đơn vị thực hiện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", đặc biệt coi trọng huấn luyện chiến sĩ DQTV nắm vững và dẫn quân binh chủng, dân quân cơ động và dân quân biển. Đến thời điểm này, 421 đầu mối DQTV đã hoàn thành chương trình huấn luyện 6 tháng đầu năm. Qua kiểm tra, quân số tham gia huấn luyện đạt hơn 98%, chất lượng tốt. Ngoài ra, các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV luôn được bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.

TÁT ĐẠT

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, tình trạng học sinh trên địa bàn huyện trong đó chủ yếu là học sinh THPT vi phạm vẫn diễn ra phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đứng ở cổng một số trường THPT trên địa bàn huyện Thái Thụy vào đầu giờ và lúc tan trường không khó bắt gặp hình ảnh nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn chở 3 người, đi dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng... gây nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông. Trường THPT Thái Ninh hiện có 1.370 học sinh, trong đó trên 70% học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện tới trường... Quan sát vào giờ tan trường chúng tôi thấy một tổ thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Việc làm này khiến các em đều chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn là một số học sinh đã bỏ mũ bảo hiểm ra để đi xe, điều đó cho thấy việc đội mũ bảo hiểm chỉ để chống đối sự quản lý của nhà trường.

Theo Thiếu tá Lê Đình Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy: Năm 2016, Đội đã xử lý trên 700 trường hợp điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Đối với trường hợp không đội mũ bảo hiểm có đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, Đội áp dụng biện pháp cảnh cáo, thông báo vi phạm về nhà trường và gia đình; trường hợp đủ 16 tuổi và dưới 18 tuổi áp dụng hình thức xử phạt hành chính bằng 1/2 mức phạt áp dụng cho người thành niên. Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Cần sự chung tay của nhà trường và gia đình

Để chấm dứt tình trạng học sinh, thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông, cùng với tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các nhà trường và gia đình trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh và con em mình.

Thiếu tá Lê Đình Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy



Bên cạnh tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, Đội cũng đề nghị các nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; tạo điều kiện mở rộng bãi gửi xe để tránh tình trạng học sinh ra ngoài nhà dân gửi xe dẫn đến khó khăn trong việc quản lý đội mũ bảo hiểm của học sinh.

Thầy giáo Trần Văn Khảo, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Ninh



Nhìn chung, đa số các em học sinh của Trường chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh mặc dù có mũ bảo hiểm nhưng chỉ đội khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông hay khi có sự quản lý của nhà trường. Thời gian tới, Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra, Trường cũng mong các bậc phụ huynh cần quan tâm, chú ý nhắc nhở con em mình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Học sinh Phạm Văn Nghị, Trung tâm Giáo dục thường xuyên II huyện Thái Thụy



Do cho bạn mượn mũ bảo hiểm nên hôm nay em không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện tới trường và đã bị các chú công an giao thông lập biên bản. Các chú công an đã giải thích cho em hiểu việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện là quy định bắt buộc và bảo đảm an toàn cho chính mình. Em hứa lần sau sẽ luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

vi phạm, Đội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THPT trên địa bàn với nội dung chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một

số học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Để chấm dứt tình trạng trên, Đội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm

Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào một số trường THPT. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các trường và gia đình trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

TRẦN TUẤN



Đa số học sinh Trường THPT Thái Ninh đi học bằng xe đạp điện, xe máy điện.



Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã quay đầu bỏ chạy.

Bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục

Theo số liệu của cơ quan công an, từ năm 2010 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 62 vụ hiếp dâm, giao cấu, dâm ô trẻ em với tính chất, mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phản ánh hết thực trạng, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em không được trình báo vì những lý do khác nhau. Đây là điều đáng báo động, cần sự chung tay của toàn xã hội để bảo vệ các em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) chia sẻ: Những năm qua, bản thân tôi đã nhiều lần tham gia trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong các vụ hiếp dâm trẻ em. Một điều rất đau xót là các bị hại gần như không hiểu biết gì về sức khỏe sinh sản hoặc các cháu còn quá bé, không thể tự bảo vệ bản thân. Điển hình như vụ Phạm Hữu Sơn, sinh năm 1964, trú quán thôn Nha Xuyên,



Đối tượng Phạm Hữu Sơn bị Tòa án nhân dân tỉnh xử chung thân tù vì hiếp dâm trẻ em.

xã Thái Phúc (Thái Thụy) từ tháng 7/2012 đến tháng 2/2013 đã nhiều lần dụ dỗ giao cấu với cháu B.M.P. (7 tuổi) và cháu T.T.H. (4 tuổi) tại gác xép nhà Sơn. Vụ án này, khi tiếp xúc với các cháu vì nạn nhân còn quá

biết chưa nhận thức được hành vi nguy hiểm với mình, chỉ nghĩ đó là chuyện quan tâm bình thường của người lớn, khi xảy ra sự việc thì các cháu không chống cự được. Bà Thủy cho biết thêm, phần lớn các vụ

việc bà trợ giúp nạn nhân đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, cha mẹ các cháu còn lo cuộc sống mưu sinh nên việc quan tâm đến con cái còn ít. Nhiều gia đình bố mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về, các cháu được gửi ở nhà ông bà hoặc hàng xóm. Điều đáng quan tâm là qua các vụ án xâm hại tình dục trẻ em nhiều người tỏ ra chủ quan, mất cảnh giác trong phòng ngừa nguy cơ cho trẻ. Trong nhiều vụ án, người phạm tội không biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Nhiều vụ giao cấu với trẻ vị thành niên cũng bị các bậc phụ huynh bỏ qua vì nghĩ một cách đơn giản là cả hai bên tự nguyện.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, hành vi hiếp dâm, dâm ô với trẻ em là một loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sự phát triển bình thường, lành mạnh về thể chất và tinh thần

của trẻ. Mặt khác, nó làm băng hoại đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây ra dư luận bức xúc trong nhân dân, do đó cần phải xử lý nghiêm. Trên thực tế, nhiều vụ án xâm hại nghiêm trọng mà thủ phạm gây ra chính là người thân trong gia đình, do đó rất khó khăn trong công tác phòng ngừa. Điển hình, ngày 17/2/2014, Công an huyện Đông Hưng đã ra lệnh bắt đối tượng Mai Anh Thọ, sinh năm 1974, trú tại xã Phú Lương (Đông Hưng) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân không ai khác mà chính là

hai con gái ruột của y, một cháu 16 tuổi, cháu nhỏ 12 tuổi. Điều đáng nói là trong suốt khoảng thời gian dài vợ đi vắng, Thọ đã cưỡng hiếp hai con làm các cháu hoảng loạn về tinh thần, khi vợ của y về con gái liền kể lại toàn bộ thì sự việc mới bị phát giác.

Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, các địa phương cần chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức liên quan như: phòng giáo dục và đào tạo, hội liên hiệp phụ nữ, phòng lao động - thương binh và xã hội, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền

cho trẻ em và người dân biết về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa; thường xuyên tổ chức tuần tra những địa điểm có nguy cơ xảy ra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi xâm hại tình dục trẻ em để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Theo ông Hoàng Văn Vinh, Phó Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trẻ em bị xâm hại không chỉ ảnh hưởng về thể chất mà còn sang chấn mạnh về tinh thần. Để phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại với trẻ em, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu và trang bị cho con em những kỹ năng tự bảo vệ mình trước người lạ. Cụ thể, bố mẹ không được để con nhỏ ở nhà, ra đường, ra chỗ vắng một mình; không cho con tiếp xúc với những người hàng xóm, kể cả họ hàng có biểu hiện xấu, nhân cách xấu, hay uống rượu, xem phim "đen", những người bệnh lý... Giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất chính là sự quan tâm chăm sóc, quản lý, giáo dục con cái của các bậc làm cha làm mẹ.



Ảnh minh họa

VŨ TIẾN